

## BÁO CÁO

### Sơ kết 03 năm thi hành Nghị định số 19/2020/NĐ-CP ngày 12/02/2020 của Chính phủ về kiểm tra, xử lý kỷ luật trong thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính

Thực hiện công văn số 1120/UBND-TCDNC, ngày 12 tháng 6 năm 2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam về sơ kết 03 năm thi hành Nghị định số 19/2020/NĐ-CP ngày 12/02/2020 của Chính phủ, căn cứ chức năng, nhiệm vụ, Thanh tra tỉnh báo cáo kết quả cụ thể như sau:

#### I. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo triển khai

Cấp ủy, Lãnh đạo cơ quan tập trung chỉ đạo tuyên truyền, quán triệt, triển khai Nghị định số 19/2020/NĐ-CP ngày 12/02/2020 của Chính phủ về kiểm tra, xử lý kỷ luật trong thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính; Thông tư số 14/2021/TT-BTP ngày 30/12/2021 của Bộ Tư pháp Quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 19/2020/NĐ-CP ngày 12/02/2020 của Chính phủ kiểm tra, xử lý kỷ luật trong thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính, công văn số 1409/UBND-NC ngày 25/5/2020 về triển khai thực hiện Nghị định số 19/2020/NĐ-CP của Chính phủ về xử lý kỷ luật trong thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính. Cụ thể hóa thành các nhiệm vụ, kế hoạch thực hiện. Trong 03 năm, cơ quan đã xây dựng và ban hành 03 kế hoạch triển khai thực hiện.

Thanh tra tỉnh thường xuyên tuyên truyền, phổ biến rộng rãi, hướng dẫn và tổ chức thi hành các văn bản pháp luật về thanh tra, tiếp công dân, xử lý đơn thư, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng và các văn bản về xử lý vi phạm hành chính như: Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2012, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính ngày 13/11/2020, Thông tư số 16/2018/TT-BTP, ngày 14/12/2018 quy định về chế độ báo cáo trong quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính và theo dõi tình hình thi hành pháp luật, Quyết định số 126/QĐ-TTg ngày 26/01/2021 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính, Nghị định số 118/2021/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính.

Kịp thời phổ biến và quán triệt các văn bản của tỉnh về công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh Hà Nam như: công văn số 334/VPUB-NC, ngày 15/02/2022 về triển khai các Nghị định của Chính phủ quy định về xử lý vi phạm hành chính, công văn số 27/STP-XDKTVB&QLXLVPHC ngày 14/01/2022 về triển khai thực hiện Nghị định số 118/2021/NĐ-CP ngày 23/12/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật xử lý vi phạm hành chính...

Cử công chức tham gia các khóa đào tạo nhằm nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ trong lĩnh vực thanh tra, tiếp công dân, xử lý đơn thư, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng.

## **II. Kết quả thực hiện Nghị định số 19/2020/NĐ-CP**

### **1. Kết quả thực hiện các quy định về công tác thanh tra, kiểm tra việc thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính**

Cơ quan Thanh tra tỉnh không có thẩm quyền xử lý vi phạm hành chính theo Luật xử phạt vi phạm hành chính năm 2012 nên chỉ lồng ghép vào chương trình giám sát, theo dõi việc thực hiện nhiệm vụ thanh tra của các sở ban, ngành.

Cơ quan Thanh tra tỉnh không có cán bộ công chức và người lao động bị xử lý kỷ luật trong thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính.

Từ năm 2020-2022, Thanh tra tỉnh tiến hành đôn đốc 221 kết luận thanh tra toàn tỉnh; kết quả xử lý về kinh tế 116.646,7 triệu đồng. Trong đó thu hồi về ngân sách 11.417,2 triệu đồng; xử lý khác về kinh tế 105.540,5 triệu đồng; xử lý hành chính 47 tổ chức, 46 cá nhân. Qua đôn đốc thực hiện kết luận sau thanh tra, các sai phạm cơ bản đã được xử lý.

### **2. Về xây dựng, kiện toàn tổ chức bộ máy, biên chế điều kiện cơ sở vật chất đảm bảo cho công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính**

Về cơ cấu tổ chức: Phòng Nghiệp vụ IV (phòng giám sát kiểm tra, xử lý sau thanh tra) có 01 Phó Trưởng phòng phụ trách và 02 thanh tra viên. Trong đó có 01 người có trình độ thạc sĩ, 02 người có trình độ đại học được giao nhiệm vụ theo dõi, đôn đốc xử lý các kết luận sau thanh tra.

Cơ quan đã trang bị đầy đủ các điều kiện về cơ sở vật chất đảm bảo cho công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính.

### **3. Việc Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động tổ chức thi hành pháp luật**

Thanh tra tỉnh tiếp tục quán triệt, đẩy mạnh ứng dụng, phát triển công nghệ thông tin trong công tác chuyên môn, đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững và hội nhập quốc tế theo tinh thần chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh về xây dựng Chính quyền điện tử, Chính quyền số; chuyển đổi số, số hóa hồ sơ. Nâng cao hiệu quả sử dụng phần mềm hệ thống quản lý văn bản và điều hành, hòm thư công vụ.

Thường xuyên rà soát, đánh giá và vận hành có hiệu quả Cổng thông tin điện tử của cơ quan; triển khai có hiệu quả phần mềm Dịch vụ công trực tuyến của tỉnh; tăng cường sử dụng chữ ký số, gửi, nhận văn bản điện tử giữa các cơ quan trong hệ thống hành chính nhà nước và xây dựng cơ sở dữ liệu số phục vụ các hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ.

Tiếp tục áp dụng, duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 có chất lượng, hiệu quả vào hoạt động của cơ quan, đơn vị. Chuẩn bị cho việc xây dựng quy trình ISO điện tử theo chỉ đạo của tỉnh. Qua đó, góp phần tạo chuyển biến tích cực trong tuân thủ, chấp hành pháp luật của công chức và người lao động.

## **III. Đánh giá chung**

Lãnh đạo cơ quan đã chỉ đạo chặt chẽ, nâng cao vai trò của các bộ phận chức năng trong việc thực thi pháp luật: công khai minh bạch các thủ tục hành chính, chỉnh đốn tác phong, lề lối làm việc của cán bộ công chức và người lao động. Chính vì vậy cũng đã góp phần tạo niềm tin đối với nhân dân, đối với bộ máy công quyền, nâng cao được hiệu quả của quản lý nhà nước. Nhìn chung, ý thức tuân thủ

pháp luật của cán bộ công chức và người lao động cơ quan ngày càng được nâng cao, không có trường hợp bị xử lý kỷ luật trong thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính. Các vấn đề sai phạm được kiến nghị xử lý kịp thời, đúng pháp luật.

#### **IV. Đề xuất, kiến nghị**

Các cấp, các ngành cần tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền nâng cao nhận thức, ý thức, trách nhiệm pháp luật của cán bộ, công chức, lao động và nhân dân trong thi hành pháp luật về xử phạt vi phạm hành chính trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Thường xuyên kiểm tra, đánh giá việc thi hành pháp luật về xử phạt vi phạm hành chính, kịp thời phát hiện, phổ biến, nhân rộng các điển hình tiên tiến, biểu dương những tập thể, cá nhân làm tốt và phê phán, chỉ rõ những nơi có thái độ tiêu cực, tác phong làm việc quan liêu, hách dịch, nhũng nhiễu.

Trong hoạt động thanh tra, kiểm tra cần có sự phối hợp giữa các ngành liên quan, nhằm làm cho công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý được chính xác, hiệu quả cao và hạn chế việc xử lý vi phạm hành chính không đúng chức năng, thẩm quyền.

#### **V. Phương hướng trong thời gian tới**

Tiếp tục đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền việc thi hành: Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2012, Nghị định số 19/2020/NĐ-CP ngày 12/02/2020 của Chính phủ về kiểm tra, xử lý kỷ luật trong thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính; Thông tư số 14/2021/TT-BTP ngày 30/12/2021 của Bộ Tư pháp Quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 19/2020/NĐ-CP ngày 12/02/2020 của Chính phủ kiểm tra, xử lý kỷ luật trong thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính... tới toàn thể cán bộ, công chức, người lao động và các cá nhân, đơn vị, tổ chức có liên quan.

Thường xuyên thực hiện việc kiểm tra, thanh tra; xử lý nghiêm cá nhân vi phạm pháp luật về vi phạm hành chính; giải quyết kịp thời các khiếu nại, tố cáo theo thẩm quyền trong việc thực hiện pháp luật về xử lý vi phạm hành chính.

Trên đây là báo cáo sơ kết 03 năm thi hành Nghị định số 19/2020/NĐ-CP ngày 12/02/2020 của Chính phủ về kiểm tra, xử lý kỷ luật trong thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính của Thanh tra tỉnh./.

#### **Nơi nhận:**

- Sở Tư pháp;
- Lưu: VT, VP (TT).

**KT. CHÁNH THANH TRA  
PHÓ CHÁNH THANH TRA**

**Nguyễn Huy Đông**